
Samráðsfundur 

Dags:  9. Sept. 2008, kl. 12:00 

Aðili: Bændasamtök  Íslands 

 Fulltrúar: Erna Bjarnadóttir, forstm. Félagssviðs 

Tengiliðir:  eb@bondi.is 

Viðstaddir stjórnarmenn:  Svanfríður Jónasdóttir,  Anna Sverrisdóttir, Elín . R. Lindal , Hjörleifur 

Kvaran,  Kristín Huld Sigurðardóttir. Kristín Linda Ásgeirsdóttir,  Þorsteinn Tómasson, Þóra Ellen 

Þórhallsdóttir, Helga Barðadóttir, Steinunn Fjóla Sigurðardóttir, Tómas Þór Tómason. 

1. Ekki  hefur verið fjallað um virkjanir sem slíkar á Búnaðarþingum. Hins vegar hefur verið 

fjallað þar um línulagningar. Smávirkjanir standa bændum nærri. Spurning hvort ekki væri 

ástæða til að taka þessi mál upp á Búnðarþingi. Erna mun þessari tillögu til skila til yfirstjórnar 

samtakanna.. 

2. Í 1. áfanga var tekið fremur lítið lítið tillit til breytinga á vatnsföllum og –búskap vegna 

virkjana. Litlar uppl voru fyrir hendi og samtök bænda höfðu litlar uppýsingar.  Í kjölfar 

Kárahnjúka fást væntanlega meiri upplýsingar þegar fylgst verður með breytingum og 

áhrifum á vatnabúskap. 

3. Vinna rammaáætlunar snertir bændur með mjög víðtækum hætti. t.d. hlunnindi, veiði, 

ferðaþjónustu, skógrækt, smávirkjanir o.s.frv. 


